



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
4 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง NBT, TNN, thestandard, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลอาชีพ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ด้วยวิธี RT-PCR ทั้งก่อนและระหว่างแข่งขัน รวม 4 ครั้ง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะอบรมวิธีการเก็บตัวอย่างให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีมเพื่อให้เก็บตัวอย่างได้เองในอนาคต ส่งตรวจที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจได้วันละ 1,000 ตัวอย่าง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง ตรวจได้วันละ 400 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างครั้งแรกในวันที่ 8-10 ก.ย.นี้ จากนั้นจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจทุก 1 เดือน จนถึง ธ.ค. 2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, ไทยรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวระหว่างรับมอบถุงมือยาง เจลล้างมือแอลกอฮอล์จากกรมศุลกากร ว่า แม้จะไม่มีรายงานการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในประเทศไทย แต่ต้องเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเพราะสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านยังคงค่อนข้างหนัก ที่ผ่านมา สร.ได้รับการสนับสนุนจากกรมศุลกากรนำเครื่องมือแพทย์ที่ถูกลอบนำเข้าแบบหนีภาษีมาให้สร.ได้ใช้ประโยชน์โดยตลอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, bangkokbiznews, tnnthailand)

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก สร. กล่าวถึงผลการประชุมผู้บริหาร สร. ว่า ที่ประชุมห่วงเรื่องการจับตาวัดซีนโควิด 19 ให้เพียงพอใช้ภายในประเทศ โดยมี 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ความร่วมมือกับม.ออกฟอร์ด ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.การพัฒนาและผลิตวัคซีนชนิด mRNA ของไทย โดยจุฬาฯ และ 3.เตรียมร่วมมือผ่านโครงการความร่วมมือนวัตกรรมองค์รวัดซีนกาวิ (Gavi) และ WHO ที่จะนำบริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่มีความก้าวหน้า 10 บริษัทมาร่วมกันผลิตวัคซีนและแจกจ่ายวัคซีนให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อให้เข้าถึงวัคซีนเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเตรียมลงนามสัญญาในกลางเดือน ก.ย.นี้ ส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม. และอสส. ในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 คนละ 500 บาท ตั้งแต่มี.ค -ก.ย. วันที่ 21 ก.ย. จะโอนเข้าบัญชี 3,500 บาทครั้งเดียว โดยสร.อยู่ระหว่างตรวจสอบรวบรวมจำนวน อสม. ที่จะได้รับค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงคนจากหลายกรณี เช่น เสียชีวิต เป็นต้น

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการเดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

-ศบค.รายงานสถานการณ์ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 2 ราย กลับสหรัฐอเมริกา 1 ราย และอินโดนีเซีย 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,427 ราย หายป่วยเพิ่ม 3 ราย รวม 3,277 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวในรพ. 92 ราย ผู้เสียชีวิตคงเดิม 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, mcot

-กพท.ประกาศอนุญาตให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก บนเที่ยวบินภายในประเทศได้ เริ่ม 3 ก.ย. 2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกทูเดย์, เว็บไซต์ bangkokbiznews

-คปก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ขยายผ่านช่องทาง Online เน้นให้ความคุ้มครองกลุ่มชาวต่างชาติที่ถือหนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง และมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เริ่มต้นให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทยและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าของประเทศไทยแล้ว ความคุ้มครองมี 2 ส่วน 1.กรณีการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และ 2.การรักษาพยาบาลจากโรคโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ภญ.ผลการรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวถึงการศึกษาวิจัยสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพริกไทยดำ เพื่อนำมาใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ว่า จากการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลพบว่าฟ้าทะลายโจรมีสารสกัดที่มีแอนโดรกราโฟไลด์ ช่วยเพิ่มการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ยับกั้นไวรัสและเซลล์มะเร็ง จึงทำการศึกษาวิจัยประเมินศักยภาพของตำรับดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ่ม และทีมวิจัยคลัสเตอร์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ม.เชียงใหม่ ทำการแยกการสกัดระหว่างฟ้าทะลายโจรและพริกไทยดำ โดยใช้ชิ้นส่วนของเซลล์จากเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นคนละชนิดกับไวรัสโควิด-19 พบว่าช่วยด้านการแบ่งตัวของเชื้อและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้

ประเด็นผลกระทบ

1.พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, bangkokpost) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีทีทุกช่อง, bangkokbiznews, sanook, kapook, workpointtoday, thaiquote, anews, thebangkokinsight, thailandplus, isranews, thaigov, innnews, newtv, js100, springnews)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และสำนักอนามัย กทม. ร่วมแถลงข่าวตรวจพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 19 ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางบางเขน ระหว่างกักกันก่อนเข้าเรือนจำในแดนแรกรับ เป็นชายอายุ 37 ปี ต้องโทษคดียาเสพติด เข้าแดนขังเมื่อ 26 ส.ค. ตรวจหาเชื้อ 2 ก.ย. พบเชื้อโควิด 19 อาศัยอยู่ที่คอนโดบ้านสวนธนพุทธบูชา บางมด มีคนในครอบครัวเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 คน จะแยกกักกันต่อไป ผู้ติดเชื้อเป็นติเจที่ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 3 และพระราม 5 และร้าน First Cafe ถ.ข้าวสาร ไม่ได้สัมผัสกับผู้อื่น ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในร้านถ้าสวมหน้ากากอนามัยและไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด ไม่ถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ส่วนวันที่ผู้ต้องขังขึ้นศาล มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 20 คน ประกอบด้วย ทนายความ จนท.เรือนจำ นักโทษที่ร่วมตัดสินคดี และนักโทษที่ร่วมรถโดยสาร จะแยกกักกันต่อไป ส่วนนักโทษอีก 34 รายที่กักในห้องขังเดียวกันทั้งหมดผลตรวจไม่พบเชื้อ รวมถึงอาสาสมัครนักโทษอีก 2 คน และจนท.ราชทัณฑ์ซึ่งเป็นผู้เสี่ยงต่ำ ถือเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศหลังไม่พบการติดเชื้อ 100 วัน ส่วนการระบายน้อยอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนโรค รมว.สธ.ได้กำชับให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและไม่ปกปิด ขอให้ประชาชนคงมาตรการป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 เมตร

-พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า มีการตรวจสอบบ้านพักที่บ้านสวนธนพุทธบูชา บางมด พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นคนในครอบครัว 7 คน ติดตามตัวได้แล้ว 5 คน อีก 2 คนเดินทางไปต่างจังหวัด คาดว่าวันที่ 4 ก.ย.จะติดตามตัวได้ ผู้ป่วยทำงานเป็นติเจที่ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 3 และพระราม 5 ตั้งแต่วันที่ 12-25 ส.ค. 2563 ทำงานที่ร้านเฟิร์ส คาเฟ่ ถนนข้าวสาร วันที่ 18 ส.ค. ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนหาผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ที่เดินทางไปร้านดังกล่าวในช่วงที่ผู้ติดเชื้อทำงาน หากใส่หน้ากากอนามัยและไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดไม่ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ขอให้สังเกตอาการตัวเองว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสหรือไม่ หากกังวลสามารถติดต่อเพื่อสอบถามและประเมินความเสี่ยงได้ วันที่ 26 ส.ค. 2563 ขับรถส่วนตัวไปศาลรัชดา และทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง โดยอยู่เฉพาะบริเวณกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงประมาณ 20 คน เป็นทนายความ 1 คน เจ้าหน้าที่เรือนจำ 2 คน นักโทษที่ตัดสินคดีร่วม 2 คน นักโทษร่วมรถโดยสาร 15 คน และวันที่ 29 ส.ค. อยู่ในบริเวณกักกันก่อนเข้าแดนปกติของเรือนจำ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงประมาณ 36 คน เป็นผู้ต้องขังในห้องเดียวกัน 34 คน และอาสาสมัครนักโทษอีก 2 คน รวมผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 63 คน

-นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยืนยัน ไม่มีการแพร่เชื้อไปยังผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางบางเขนกว่า 8 พันคน เพราะแบ่งแยกพื้นที่ของผู้ต้องขังรายใหม่ชัดเจน ขณะนี้ได้ส่งไปรักษาในห้องแยกที่ทัณฑสถานรพ.ราชทัณฑ์ และย้ายผู้ต้องขัง 34 คน ไปยังทัณฑสถานรพ.ราชทัณฑ์เพื่อแยกดูแลพิเศษ

-ด้านสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า จากโหม้ไลน์ของผู้ป่วย พบว่ายังมีจนท.ศาลขณะที่ไปขึ้นศาลฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 ส.ค. และเพื่อนร่วมงานที่ร้าน 3 วัน 2 คืน และ First Cafe ถ.ข้าวสาร ขณะนี้ได้สั่งให้ปิด 3 วัน เพื่อทำความสะอาด รวมทั้งคัดแยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำเพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ที่ติดเชื้อต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-เจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคได้ตอบคำถามประชาชนทางเฟซบุ๊ก ระหว่างการแถลงข่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่มเติมว่าติดเชื้อจากที่ใด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, บ้านเมือง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผยว่า สธ.ได้เข้าไปควบคุมสถานการณ์และไล่ตรวจกลุ่มเสี่ยงทุกราย โดยนำประสบการณ์ในการจัดการวิกฤติรอบแรก รวมถึงบทเรียนจากนานาชาติมาวางแผนรับมือ มีการประเมิน Scenario ต่างๆ อยู่ตลอด นำมาซึ่งการเตรียมคน ของ และแผนการเพื่อเร่งจัดการปัญหา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, nationtv)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า นายกฯ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ให้กระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์เร่งสอบสวนโรค พร้อมให้ข้อมูลแก่ประชาชนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., ไทยรัฐ, tnthailand, sanook, matchonweekly, mcot, mthai, nationtv)

-ผู้ว่าฯ นนทบุรี เรียกประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสาธารณสุข จ.นนทบุรี และกำหนดมาตรการเร่งด่วน 4 ข้อคือ 1.ออกคำสั่งให้ร้าน 3 วัน 2 คืน สาขาพระราม 5 ปิดให้บริการ 3 วัน ตั้งแต่ 4 ก.ย. เป็นต้นไป เพื่อทำความสะอาดภายในร้าน 2.ให้พนักงานบริการในร้านทั้งหมดเข้ากักตัวในศูนย์ของรัฐ 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ 3.ให้ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดพนักงานกักตัวเองอยู่ที่บ้าน 4.ให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการที่ร้าน 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. เฝ้าระวังตัวเอง ถ้าเป็นไข้ ให้เข้าไปตรวจที่ศูนย์คัดกรอง รพ.บางกรวย 2 พันที่ ส่วนพนักงานของร้าน เจ้าหน้าที่สสจ.นนทบุรี ได้นำรถตู้มารับ 10 คนที่มีรายงานตัวเพื่อส่งไปกักตัว ที่เหลือจะมากักตัวในวันต่อไป และในวันที่ 4 ก.ย. สสจ.นนทบุรีจะเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ร้าน 3 วัน 2 คืน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า กรณีผู้ติดเชื้อในประเทศล่าสุด กลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องตรวจคือ 1.ผู้อาศัยในคอนโดที่ผู้ติดเชื้ออยู่ เพราะเงินเคมามีกรณีการแพร่ในที่ที่ลักษณะนี้ผ่านการใช้ของสาธารณะร่วมกัน เช่น ลิฟต์ 2.ลูกค้าที่ใช้บริการผับ/คาเฟ่ ในช่วงที่ผู้ติดเชื้อไปทำงาน ส่วนสิ่งที่ควรสอบสวนโรคและบอกประชาชนเพิ่มคือ การเดินทางขนส่งสาธารณะต่างๆ ของผู้ติดเชื้อ พร้อมวันเวลา รวมถึง

ประเด็นข่าว

ร้านอาหารต่างๆ ที่ได้ไปใช้บริการ และแนะนำว่ารัฐควรเปิดบริการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งแบบสถานพยาบาล รถโมบาย และแบบドライブรู พร้อมประชาสัมพันธ์

2.รัฐบาลไม่สนับสนุนวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า รัฐบาลไม่สนับสนุนการผลิตวัคซีนต้านโควิด 19 ที่คนไทยวิจัยได้เองจากใบยาสูบ ขณะนี้ รพ.จุฬาฯ อยู่ระหว่างเตรียมอาสาสมัครทดลองวัคซีน คาดว่าจะใช้เวลาอีก 2 เดือน การทดลองจะใช้เวลา 1 ปี ผลการทดสอบวัคซีนจากโปรตีนพิเศษในใบยาสูบ ยืนยันว่าสามารถยับยั้งไวรัสโควิด-19 ได้จริง แต่ต้องผลิตด้วยโรงงานที่มีศักยภาพสูง ที่น่าเสียดายคือโครงการนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร ทั้ง สธ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังแนะนำ Rapid test หา IgM IgG ราคา 200 บาท ทำจากโปรตีนที่ผลิตจากใบยา ถ้าได้ + ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวค่อยไปตรวจที่แล็บของสภาอากาศ

3.ภูเก็ตโมเดลเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต เปิดเผยว่า ผู้ว่า ภูเก็ต ได้เสนอแนวทางการรับท่องเที่ยวต่างชาติไว้ 4 ระยะ จะเปิดรับกลุ่มแรกวันที่ 1 ต.ค. 2563 ตามที่ศบค.อนุญาต 11 กลุ่ม และกลุ่มภูเก็ตไทยแลนด์ ดองเสถียร ที่จะเข้ามาพักผ่อนระยะยาวอย่างน้อย 3 เดือน โดยกลุ่มแรกต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าปลอดเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 3 วัน มีประกันรักษาสุขภาพไม่ต่ำกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ เมื่อมาถึงท่าอากาศยานภูเก็ต จะต้องตรวจอีกครั้งโดยสคร.ที่ 11 ตั้งห้องแล็บที่สนามบิน หากพบเชื้อจะส่งรพ.ทันที เมื่ออยู่โรงแรมที่พักจะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องจนครบ 14 วัน และตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้ง ก่อนอนุญาตให้ออกไปใช้ชีวิตเหมือนคนไทยในรูปแบบ New Normal หากประเมินแล้วสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด จะเปิดรับนักท่องเที่ยวระยะที่ 2 คือ Safety Tourism โดยเลือกรับนักท่องเที่ยวประเทศที่ไม่มีการแพร่ระบาด หรือมีการแพร่ระบาดน้อยที่สุด ใช้มาตรการเดียวกันกับกลุ่มแรก แต่จะผ่อนปรนให้สามารถออกจากห้องพักตามเวลาที่กำหนด สำหรับระยะที่ 3 จะดำเนินการเมื่อมั่นใจว่าระยะที่ 1 และ 2 ไม่มีการระบาดสู่คนไทย โดยเลือกประเทศที่ปลอดภัยจากโควิด-19 กลุ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาดน้อย หรือประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง ส่วนระยะสุดท้าย คือ Health Tourism จะอยู่ในช่วงที่ผลิตวัคซีนได้แล้วและการแพร่ระบาดน้อยมาก เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงจะตรวจหาเชื้อที่ท่าอากาศยานภูเก็ต หากไม่พบเชื้อสามารถท่องเที่ยวได้แบบ New Normal

4.โปรตีนต้านโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.

-นายศุภเชษฐ์ เจริญมณีพิงษ์ ผู้บริหารบริษัทใหญ่ ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ฮ่องกง ชื่อ Genova Inc นำยาไวรัสตัวอีกเสบิมาพัฒนาและทดลองจนได้ยาต้านโควิด COVID-19 ทดลองใช้กับผู้ป่วยชาวจีนได้ผล ชื่อว่า Novaferon ปัจจุบันได้รับการยอมรับผลการรักษาจาก WHO จะติดต่อขอ อย. ในประเทศไทย เพื่อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

5.ความเสี่ยงการระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแบริฟิค, เว็บไซต์ thaipbs

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ย้ำไทยยังเสี่ยงสูงติดโควิด-19 รายงานการตรวจติดตามในช่วงที่ผ่านมาบางรายดูคลุมเครือและสรุปไม่ได้ว่ามาจากต่างประเทศหรือในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดการแพร่ระบาดซ้ำ หลังเปิดรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เข้ามา เห็นได้จากผู้ป่วยหลายรายที่เป็นชาวต่างชาติที่ติดเชื้อระหว่างกักตัว 14 วัน รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใกล้ชายแดนไทย และมีรายงานการลักลอบเข้าเมืองจากเมียนมาผ่านช่องทางต่างๆ ย้ำว่า ควรยุติฟองสบู่ท่องเที่ยวอย่างน้อยอีก 6 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.ชานาญ ภูเอี่ยม อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า โควิดไทยรอบใหม่ใกล้เป็นจริงเพราะ 1.คนไทยยังเข้าใจผิดและเชื่อมั่นสูงเกินไปเกี่ยวกับการไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นเวลานาน จนเกิดความประมาท ขาดวินัย สิ่งที่ต้องตระหนัก คือ อาจยังมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้ การคัดกรองอาจมีช่องโหว่ ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วบางรายอาจเกิดการกำเริบซ้ำ โรงเรียน สถานศึกษา คือจุดเสี่ยง นักเรียน นักศึกษาจะเป็นผู้นำเชื้อจากครอบครัวมาแพร่ที่สถานศึกษา และมีโอกาสนำเชื้อกลับไปแพร่สู่ครอบครัวได้ 2.วินัยหย่อนยาน ไม่เว้นระยะห่าง ไม่ใส่หน้ากาก 3.เห็นแก่การปลดแอกทางการเมืองมากกว่าการระบาดของโควิด 4.เส้นทางธรรมชาติบริเวณตะเข็บชายแดนคือจุดเสี่ยงในการนำเข้าเชื้อ 5.แรงงานต่างชาติดูจุดเสี่ยงสูง โดยเฉพาะแรงงานผิดกฎหมาย 6.เชื้อโควิดอาจถูกนำเข้าโดยการปนเปื้อนบนผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 7.ไวรัสมีโอกาสกลายพันธุ์รุนแรงมากขึ้น มีความเป็นไปได้ที่วัคซีนที่กำลังผลิตจะใช้ไม่ได้ผล 8.ประเทศไทยถูกรายล้อมด้วยสังคมโลกที่กำลังมีปัญหาโควิด-19 9.การมีอิทธิพลทางการเมืองและการทหาร คือจุดเสี่ยงในระบบ Honor System 10.เราได้เตรียมตัวเตรียมใจกันบ้างหรือยัง ว่าถ้าเกิดการระบาดระลอกใหม่ เราจะยังคงมีความสามัคคี มีวินัยต่อสู้โควิดกันเหมือนเดิม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ความหวังที่จะหยุดยั้งการระบาดได้คือวัคซีน แต่การให้วัคซีนกับคนทั้งโลกไม่ใช่เรื่องง่าย การจะหยุดยั้งการระบาดของโรคได้จะต้องมีคนติดเชื้อไปแล้วรวมทั้งเกิดภูมิต้านทานที่ได้จากวัคซีนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50-60 ของประชากร วัคซีนจะต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ความหวังส่วนตัวขอให้มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 60% หรือให้วัคซีนแล้วถ้าติดเชื้อจะลดอาการรุนแรงลงได้ คาดสิ้นปีทั่วโลกจะติดเชื้อถึง 50 ล้านคน

ประเด็นข่าว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนเนล, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก., mcot, nationtv, newtv, tnthailand)

- **สหรัฐฯ** จนท.สาธารณสุขทุกมลรัฐเตรียมพร้อมแจกจ่ายวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงสูงอย่างรวดเร็วที่สุดปลายเดือน ต.ค.นี้
- **แคนาดา** นางเธเรซา แทม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงของแคนาดา เรียกร้องคู่สามีภรรยาให้สวมหน้ากากอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19
- **สิงคโปร์** พบระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่หอพักแรงงานต่างชาติ 3 แห่ง นอกเหนือจากการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอ ทางทางยังใช้การตรวจแบบเซอร์มิทวิทยาภายในหอพัก เพื่อตรวจสอบว่าผู้ป่วยเป็นครั้งแรกหรือเคยได้รับเชื้อมาก่อน โดยเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ภายในหอพักแรงงานต่างชาติ 43 คน และมีผู้ป่วยที่เคยได้รับเชื้อมาก่อนอย่างน้อย 23 คน
- **อินเดีย** ติดเชื้อวันเดียวเกือบ 84,000 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1,043 ราย รวมเสียชีวิต 67,376 ราย อัตราการเสียชีวิต 1.76% ยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำที่สุดในโลก ขณะที่อัตราการเสียชีวิตทั่วโลก 3.3%
- **บราซิล** มีการระบาดหนักในเรือนจำและศูนย์ควบคุมความปลอดภัยของประเทศ พบผู้ต้องขังผลเป็นบวกเกือบ 33,000 ราย
- **เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 63 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 1,058 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐยะไข่ ทางทางประกาศใช้มาตรการคุมเข้ม ให้บุคคลที่เดินทางเข้ากรุงเนปิดอว์แยกกักตัวอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งตรวจหาเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
- **เวียดนาม** เตรียมเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศอีกครั้งใน 6 เมืองของเอเชีย ตั้งแต่กลางเดือนก.ย.เป็นต้นไป
- **อินโดนีเซีย** นักเรียนประจำในโรงเรียนศาสนาอิสลาม ติดเชื้อมากกว่า 600 ราย ส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เริ่มการกักกันนักเรียนราว 6,000 คนเป็นเวลาสองสัปดาห์
- **มาเลเซีย** รัฐบาลจะบังคับใช้มาตรการห้ามพลเมืองจากประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากกว่า 150,000 ราย เดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่ 7 ก.ย. นี้
- **สาธารณรัฐเช็ก** มีผู้ป่วยรายใหม่ 650 ราย ถือเป็นยอดติดเชื้อรายวันสูงสูดนับตั้งแต่เกิดการระบาด
- **ออสเตรเลีย** ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 126 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 26,049 ราย
- **ฝรั่งเศส** งานวิจัยนำโดย ดร. ฟร็องซัวส์ ปาตู หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ทั่วไปและต่อมไร้ท่อ รพ.มหาวิทยาลัยลิล พบว่า ผู้มีโรคอ้วนมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยโรคโควิด 19 ขั้นรุนแรง
- **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 26,198,664 ราย เสียชีวิต 867,758 ราย รักษาหาย 18,458,935 ราย สหรัฐฯ มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอันดับ 1 ผู้ป่วย 6,290,737 ราย เสียชีวิต 189,964 ราย บราซิล ผู้ป่วย 4,001,422 ราย เสียชีวิต 123,899 ราย อินเดีย ผู้ป่วย 3,853,406 ราย เสียชีวิต 67,486 ราย รัสเซีย ผู้ป่วย 1,009,995 ราย เสียชีวิต 17,528 ราย และเปรู ผู้ป่วย 663,437 ราย เสียชีวิต 29,259 ราย

ประชุมผู้บริหารสส.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, มติชน, thailandplus)

- พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก สส. แถลงข่าวสรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง สส. ว่า รวม.สส.ได้มอบของที่ระลึกแก่ นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สส. และผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการ พร้อมมอบนโยบายเรื่องการบรรจุขรก.ใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ย้ำข่าวเรื่องช่วยบรรจุเป็นข้าราชการรุ่นโควิดได้ ไม่เป็นความจริง หากพบให้ดำเนินการถึงที่สุด ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานสำคัญในปีงบประมาณ 2564 คือ การดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ของโลกได้รับวัคซีนที่ต่างประเทศผลิตได้ และการพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ, การขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน คือ หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว เพื่อลดความแออัดรพ.และสร้างเสริมระบบสุขภาพคนไทย, การสร้างระบบธรรมาภิบาลใน สส. โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า หากมีการทุจริตจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดเช่นเดียวกับกรณีคลินิกชุมชนอบอุ่น และการคุ้มครองประชาชนจากสารเคมีและสินค้าทำลายสุขภาพ นอกจากนี้ สส. ยังมีบทบาทในการร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยดำเนินการ 2 เรื่อง คือ การขับเคลื่อนสมุนไพรรักษาโควิด-19 โดยส่งเสริมฟ้าทะลายโจรเพื่อผลิตยาสมุนไพร และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีใหม่ โดยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองสมุนไพร 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิชณุโลก อุตรธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา

เรียกร้องบรรจุขรก.กรณีพิเศษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, nationtv, bangkokbiznews, innnews, nationweekend)

- น.พ.ระวี มาตชนกมาตล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวหาหรือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องให้ รว.สส. อนุมัติให้ขรก.ประเภททั่วไป ที่มีวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งวิชาการได้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการบรรจุเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใหม่ 45,000 อัตรา ทำให้ลูกจ้างได้บรรจุเป็นข้าราชการสายวิชาการและแข่งขันกัน

งาน Healthcare 2020

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สส. เปิดงานงาน Healthcare 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 ก.ย. 2563 เวลา 10.00-20.00 น. ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เดินหน้าขับเคลื่อนการสาธารณสุขไทย ประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง”

ประเด็นข่าว

สารพิษทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiquote, โพสต์ทูเดย์, nationweekend, prachatai, thailandplus

- นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ สช. เปิดเผยว่า คกก.สุขภาพแห่งชาติเคยมีมติเมื่อปี 2555 ให้มีการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช ไกลโฟเสต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ ก.เกษตรฯ ทบทวนการอนุญาตขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด เพื่อผลักดันเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เพราะมีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งในหลายประเทศมีการยกเลิกสารดังกล่าวแล้ว ก.เกษตรฯ ควรดำเนินการตามมติคกก.สุขภาพแห่งชาติ และไม่ควรถบหนวนการแบนสารพาราควอต แต่ควรเร่งหาวิธีทดแทนที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน สช. และภาคีเครือข่ายกำลังร่วมกันเสนอเรื่อง “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต” เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ธ.ค. 2563

ฉีดวัคซีน HPV เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., บ้านเมือง, mcot, 77kaoded, tnnthailand, newtv)

- นายสุรพจน์ สุขขะ อายุ 31 ปี และนางสาวรุ่งทิพย์ ทองพูน อายุ 31 ปี พ่อแม่ ด.ญ.อริสา สุขขะ อายุ 11 ปี นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกที่โรงเรียน ได้เดินทางไปพูดคุยกับผอ.รพ.มหาราช และสสอ.มหาราช เพื่อหารือเกี่ยวกับการเยียวยาช่วยเหลือ และจะนำเสนอสสจ.พระนครศรีอยุธยาอีกครั้ง

นายประชุม พันธุ์เรือง รักษาการศึกษานิเทศก์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สั่งการให้ ผอ.โรงเรียน ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อนำมาประกอบข้อมูลหลักฐานถึงสาเหตุการเสียชีวิต ด้านสสจ.พระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการที่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในวันที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ต้องรอผลชันสูตรจากพร.ธรรมศาสตร์รังสิต ประมาณ 30-45 วัน เพื่อประกอบการพิจารณาหาสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

- นายสุรพจน์ สุขขะ และ นางสาวรุ่งทิพย์ ทองพูน เข้าร้องทุกข์ต่อนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ โดยระบุว่า จากการไปพูดคุยที่รพ.มหาราช ยังไม่มีความชัดเจน ต้องรอผลชันสูตรศพประมาณ 20-30 วัน ขอให้ทางมูลนิธิฯ ช่วยติดตามความคืบหน้ากรณีสาเหตุการเสียชีวิตและขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนด้วย

ด้านนางปวีณา กล่าวว่า กรณีนี้ต้องทำให้ประจักษ์ว่าเกิดอะไร และที่สำคัญควรมีความพร้อมในการฉีดวัคซีน อบรมพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่จะฉีดวัคซีนให้รู้ขั้นตอนว่าต้องทำอะไรบ้าง

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เยี่ยมชมนิทรรศการรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Medical Hub ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ โดยมีผู้ประกอบการสุขภาพชั้นนำของประเทศด้านบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา และผลิตภัณฑ์สุขภาพมาให้คำแนะนำ บริการรับคำร้องสำหรับสถานพยาบาลเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสถานกักกันโรพ.ทางเลือก นวัตกรรมของ อสม. ในการดูแลสุขภาพยุคโควิด-19 และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วย รมว.สธ. เผยว่า สารสำคัญของกัญชาที่ให้ปลูกกัญชาได้ คือวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ รพช.หรือรพ.สต. ส่วนการอนุญาตให้ปลูกอย่างเสรีต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง สาธารณสุขมีการขับเคลื่อนโครงการปลูกกัญชาในรพ.สต. 150 แห่ง ใน จ.นครราชสีมา ดำเนินการแห่งแรกที่รพ.สต.คลองม่วง อ.ปากช่อง และ รพ.สต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย เป็นแห่งที่สอง บริษัท ธนัมเอิร์ธพาวินซ์ มอบโรงเรียนปลูกกัญชาเพื่อพัฒนาแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านปรุงยาและจ่ายยาในตำรับไทยในรพ.สต.ในอนาคต รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการรักษาด้วยกัญชามาใช้บริการแบบครบวงจร

ด้าน นพ.กวี ไชยศิริ ที่ปรึกษาคณะติดตามประเมินผลใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ กล่าวว่า มีข้อมูลผู้ใช้ทั้งใต้ดินและถูกต้องตามกฎหมายกว่า 10 ล้านคน ต้องการผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อการแพทย์ พยายามแก้ไขผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นสำหรับประชาชนในการนำกัญชามาใช้ในครัวเรือน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนสร้างรายได้ในท้องถิ่น และไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกพัฒนาคุณภาพอันดับ 1 ของเอเชีย

เสวนางานวิจัยแก้โควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

- สวรส. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัยสำคัญที่ดำเนินการตอบสนองการแก้ปัญหาและรองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งผลงานวิจัยและข้อเสนอต่างๆ ได้นำเสนอต่อสคบ. ใช้ในการออกแบบมาตรการทางสังคม ตลอดจนการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงนำไปใช้ในการพัฒนารอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการระบาดของไวรัสโคโรนาในอนาคต ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

ประเด็นข่าว

การใช้รถใช้ถนนช่วงวันหยุดลดอุบัติเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, bangkokbiznews, thansettakij, thailandplus, newtv

- นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ โดยเตรียมความพร้อมทั้งคนและรถ ยึดหลัก 5 วิธีขับขี่ปลอดภัย ดังนี้ 1.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและไม่รับประทานยาที่ทำให้ง่วง 2.พักผ่อนให้เพียงพอ 3.ตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะ 4.คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และ 5.ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดความแออัดบนท้องถนน และแนะนำ 6 วิธีแก้ง่วง ได้แก่ 1.หาเครื่องดื่มช่วยเพิ่มความสดชื่น 2.หาของทานเล่นระหว่างขับรถ 3.สร้างความสดชื่น ปรับความเย็นแอร์ลงหรือเร่งพัดลมแรงขึ้น เตรียมผ้าชุบน้ำไว้เช็ดหน้า 4.เปิดเพลงฟัง 5.ขยับร่างกาย 6.จอดรอนอนพักหากง่วงมาก

ลดปริมาณขยะในการท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์คมชัดลึก, mcot, thailandplus

- พญ.พรรณวิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะ ทั้งลงถึงและคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ไม่นำสิ่งของที่ก่อให้เกิดขยะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว เช่น กล่องโฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่ใช้งานได้ หรือย่อยสลายง่าย หรือทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่เผาขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเพราะจะทำให้เกิดมลพิษและอาจเกิดไฟไหม้ได้ นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของ สส. ในการป้องกันตนเองจากโควิด 19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ขับขี่รถยนต์ด้วยความระมัดระวัง หากง่วงให้จอดพักและบริหารร่างกายช่วยคลายเมื่อย

โรคนิวโมคอคคัส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, tnnthailand

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ โรคนิวโมคอคคัสเกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่ง เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมและโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เชื้อสามารถแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นโดยการไอหรือจาม ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัสซ้ำซ้อน เช่น ปอดอักเสบ อาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ หากมีอาการไข้สูง ไอ หนาวสั่น เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก อาจมีอาการของไข้หวัดมาก่อนหรือไม่ก็ได้ ให้รีบพบแพทย์ ผู้มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ควรได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนิวโมคอคคัส

กม.ดูแลกิจการดูแลผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, tnnthailand, thailandplus

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ขณะนี้กฎหมายลูกที่ออกตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มาตรา 3(3) ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563 มีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน (28 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป) ส่งผลให้กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต้องขออนุญาตประกอบกิจการกับกรมฯ โดยรายใหม่ จะต้องขออนุญาตก่อนเปิดกิจการ ส่วนผู้ดำเนินการต้องผ่านการอบรม สอบ และมีใบอนุญาตจากกรมฯ ส่วนผู้ให้บริการ ต้องผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการก่อนจะปฏิบัติงาน ส่วนรายเก่าที่เปิดกิจการอยู่ก่อนแล้ว หรือประกอบอาชีพนี้อยู่แล้ว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่กรมฯ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และสามารถประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจากกรมฯ แล้วแต่กรณี อัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตจะคิดตามประเภทและขนาดพื้นที่สถานประกอบการ ตั้งแต่ 500 บาท สูงสุด 10,000 บาท แต่ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับกิจการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ หรือองค์การสาธารณกุศล ส่วนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ มีค่าธรรมเนียมฉบับละ 1,000 บาท (ตลอดชีพ) สำหรับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งรายเก่าและรายใหม่

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ยังขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐาน ทั้งด้านสถานที่ การบริการ และความปลอดภัย อาจส่งผลให้ได้รับบริการที่ไม่ได้มาตรฐานและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายได้ จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายนี้

ห้ามจำหน่ายบุหรี่ในเรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และสมาคมอนุรักษ์ยาเส้นพื้นเมืองไทย ยื่นคำร้องต่อกรม.ยุติธรรม เรียกร้องให้พิจารณาสั่งการให้กรมราชทัณฑ์ทบทวนหรือยกเลิกนโยบายห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และหรือยาเส้น ในร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังในเรือนจำหรือในทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ หากไม่เป็นผลจะร้องต่อศาลปกครองต่อไป

ประกาศเตือนฤดูฝน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, newtv

- กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ภาคใต้มีฝนร้อยละ 70 ของพื้นที่ ส่วนพายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น) ไท่ฉิน บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศไทยและคาบสมุทรเกาหลี ระหว่างวันที่ 6-7 ก.ย.นี้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv

- ปลัด กทม. สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือมรสุม เดือน ก.ย.-ต.ค. เน้นอำนวยความสะดวกประชาชน